
เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖/๒๔๙๘ 

 

บนัทึก 

เรื่อง  การเวนคืนที่ดิน 
 

   

 

กรมสารบรรณคณะรฐัมนตรีฝ่ายบริหาร (กรมเลขาธิการคณะรฐัมนตรี) ได้มี
หนังสือที่ ๙๐๔๕/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖  ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ความว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงปัญหาเร่ืองที่ดินที่
ได้ถูกเวนคืนมาเพื่อประโยชน์ในราชการและตกเป็นที่ดินราชพัสดุแล้วนั้นถ้าเมื่อทางราชการไม่
ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นเพื่อประโยชน์ในราชการตามความประสงค์ที่ได้เวนคืน จะจ าหน่ายที่ดินอัน
เป็นราชพั สดุนั้ น ต่อไป เพื่ อประโยชน์ อ ย่างอื่ น ได้ เพี ยงใดหรือไม่  ในที่ สุดได้ลงมติ ให้
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ร่วมกบัคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในปัญหาดั่งกล่าว เพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การพิจารณาเร่ืองนี้ จ าต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ
การเวนคืน หลักที่ส าคัญในเร่ืองนี้ คือโดยปกติรัฐย่อมต้องเคารพต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
เอกชน ฉะนั้น เม่ือรัฐบาลประสงค์จะได้ที่ดินอนัเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนมาใช้เพื่อประโยชน์ของ
รัฐหรือเพื่อประชาชน รัฐกจ็ าต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินอันเป็นของเอกชนมาเป็น
ของรัฐ และในการนี้ รัฐบาลต้องชี้ แจงให้สภาผู้แทนราษฎรทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้อง
เวนคืนที่ดินนั้นมาว่าเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยประการใด เช่นเพื่อใช้ในการท าถนน
หรือสถานที่สาธารณะเป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ในพระราชบัญญัติ เวนคืนจึงได้ก าหนดให้ระบุ
วัตถุประสงค์ในการเวนคืนไว้ให้แจ้งชัดเพื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้ทราบและพิจารณาว่าสมควรจะ
ให้เวนคืนหรือไม่ และเมื่อได้เวนคืนมาแล้วทางฝ่ายรัฐบาลกจ็ าต้องด าเนินการให้รอบคอบในเร่ือง
การที่จะน าทรัพย์สินไปใช้ กล่าวคือ ต้องน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเวนคืน ไม่ใช่ว่าเวนคืนมา
เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วน าไปใช้เพื่อประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง เพราะการที่สภาผู้แทนราษฎรได้
ยินยอมให้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนนั้น กเ็นื่องจากได้ตระหนักในวัตถุประสงค์ที่กล่าวอ้างมาใน
พระราชบัญญัติ ฉะนั้น ถ้ารัฐบาลน าที่ดินที่เวนคืนไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นความ
ประสงค์ในการเวนคืน กม็ีผลเท่ากับว่ารัฐบาลมิได้ท าตามเจตนาของสภาผู้แทนราษฎรในการที่ตก
ลงยินยอมให้เวนคืนที่ดินนั้นมา และไม่เคารพต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนด้วย ทั้งนี้ ย่อม
เป็นการไม่ชอบ เพราะการที่รัฐบาลได้ที่ดินนั้นมากโ็ดยอาศัยอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น
ผู้ตกลงยินยอมให้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนนั้น 

 

ส่งพร้อมหนังสอืที่  ๒๘๒๔/๒๔๙๘  ลงวนัที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๔๙๘ 



 ๒ 

อาศัยเหตุผลดั่งกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า ที่ดินที่ได้เวนคืนมาเพื่อ
ประโยชน์ในราชการแล้วไม่ว่าที่ดินนั้นจะตกเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ เมื่อทางราชการไม่ประสงค์จะ
ใช้ในราชการตามเหตุผลที่เวนคืนมา ทางราชการจะจ าหน่ายที่ดินนั้นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นหา
ได้ไม่ 

อนึ่ ง นายพิชาญ บุลยง ที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย ได้เสนอขอให้ระลึกว่า 
บรรดาผู้เชี่ยวชาญการธนาคารระหว่างประเทศซึ่งได้ขอให้มาช่วยเหลือประเทศไทยเกี่ยวกับการที่
จะให้ได้มาซึ่ งการลงทุนของต่างประเทศในกิจการต่างๆ ภายในประเทศก็ได้ยืนยืนที่จะให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืน ซึ่งให้หลักประกันแก่เจ้าของที่ดินตามสมควรและทบวงการช านัญ
พิเศษของสหประชาชาติกไ็ด้ขอให้มีข้อความระบุไว้ในสัญญาซึ่งทบวงการนั้นท ากับรัฐบาลในอันที่
จะมิให้ทรัพย์สนิของทบวงการดั่งกล่าวอยู่ในบังคับการเวนคืนด้วย 

 

(ลงชื่อ) หยุด  แสงอุทยั 

(นายหยุด  แสงอุทยั) 

เลขาธกิาร 

 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สงิหาคม  ๒๔๙๘ 
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เรือง การเวนคืนทีดิน

กรมสารบรรณคณะรู๊ฐมนตรีฝ่ายบริหาร (กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) ได้มี
หนังสือที่ ๓๐๕๕/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาฬพิจารณา
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ความว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาถึงปัญหาเรื่องที่ดินที่
ได้ถูกเวนคืนมาเพื่อประโยชน์ในราชการและตกเป็นที่ดินราชพัสดุแล้วนั้นถ้าเมื่อทางราชการไม่
ประสงค์จะใช้ที่ดินนั้นเพื่อประโยชน์ในราชการตามความประสงค์ที่ได้เวนคืน จะจําหน่ายที่ดินอัน
เป็นราชพัสดุนั้นต่อไปเพื่อประโยช
             น์อย่างอื่นได้เพื ยงใดหรือไม่ ในที่สุดได้ลงมติให้
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาในบัญหาดั้งกล่าว เพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กลงที่ ๓) ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า การพิจารณาเรื่องนี้จําต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับ
การเวนคืน หลักที่สําคัญในเรื่องนี้คือโดยปกติรัฐย่อมต้องเคารพต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของ
เอกชน ฉะนั้น เมื่อรัฐบาลประสงค์จะได้ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนมาใช้เพื่อประโยชน์ของ

รัฐหรือเพื่อปร
             ะชาชน รัฐก็จําต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินอันเป็นของเอกชนมาเป็น
ของรัฐ และในการนี้รัฐบาลต้องชี้แจงให้สภา ผู้แทนราษฎรทราบถึงเหตุผลและความจําเป็นที่ต้อง
เวนคืนที่ดินนั้นมาว่าเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยประการใด เช่นเพื่อใช้ในการทําถนน
หรือสถานที่สาธารณะเป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ในพระราชบัญ ญัติเวนคืนจึงได้กําหนดให้ระบุ
วัตถุประสงค์ในการเวนคืนไว้ให้แจ้งชัดเพื่อสภาผู้แทนราษฎรจะได้ทราบและพิจารณาว่าสมควรจะ
ให้เวนคืนหรือไม่ และเมื่อได้เวนคืนมาแล้วทางฝ่ายรัฐบาลก็จําต้องดําเนินการให้รอบคอบในเรื่อ
             ง
การที่จะนําทรัพย์สินไปใช้ กล่าวคือ ต้องนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเวนคืน ไม่ใช่ว่าเวนคืนมา
เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งแล้วนําไปใช้เพื่อประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง เพราะการที่สภาผู้แทนราษฎรได้
ยินยอมให้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนนั้น  ก็เนื่องจากได้ตระหนักในวัตถุประสงค์ที่กล่าวอ้างมาใน
พระราชบัญญัติ ฉะนั้น ถ้ารัฐบาลนําที่ดินที่เวนคืนไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นความ
ประสงค์ในการเวนคืน ก็มีผลเท่ากับว่ารัฐบาลมิได้ทําตามเจตนาของสภาผู้แทนราษฎรในการที่ตก
ลงยินยอมให้เวนคืนที่ดินนั้นมา และไม่เคารพต่อกรร
             มสิทธิ์ในทรัพย์สินของเอกชนด้วย ทั้งนี้ย่อม
เป็นการไม่ชอบ เพราะการที่รัฐบาลได้ที่ดินนั้นมาก็โดยอาศัยอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น

ผู้ตกลงยินยอมให้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนนัน

ส่งพร้อมหนังสือที่ ๒๕๒๕/๒๕๓๕ ลงวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๕
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อาศัยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นว่า ที่ดินที่ได้เวนคืนมาเพื่อ
ประโยชน์ในราชการแล้วไม่ว่าที่ดินนั้นจะตกเป็นที่ราชพัสดุหรือไม่ เมื่อทางราชการไม่ประสงค์จะ
ใช้ในราชการตามเหตุผลที่เวนคืนมา ทางราชการจะจําหน่ายที่ดินนั้นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นหา
ได้ไม่

อนึ่ง นายพิชาญ บุลยง ที่ปรึกษาในการร่างกฎหมาย ได้เสนอขอให้ระลึกว่า
บรรดาผู้เชี่ยวชาญการธนาคารระหว่างประเทศซึ่งได้ขอให้มาช่วยเหลือประเทศไทยเกี่ยวกับการที่
จะให้ได้มาซึ่งการลงทุนของต่างประเทศในกิจการต่างๆ ภายในประเทศก็ได้ยืนยืนที่จะให้มี


             กฎหมายเกียวกับการเวนคืน ซึงให้หลักประกันแก่เจ้าของที่ดินตามสมควรและทบวงการชํานัญ

ม

พิเศษของสหประชาชาติก็ได้ขอให้มีข้อความระบุไว้ในสัญญาซึ่งทบวงการนันทํากับรัฐบาลในอันที่
จะมีให้ทรัพย์สินของทบวงการดังกล่าวอยู่ในบังคับการเวนคืนด้วย

(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิงหาคม ๒๕๓๕
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